

ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ
6 ก.ค. 66	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	อธิการบดี
19 ก.ค. 66	1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2) เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้ง	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
19 ก.ค. 66	ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
19 ก.ค. 66	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	อธิการบดี
25 ก.ค. 66	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
3 - 11 ส.ค. 66	รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง รับสมัคร เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด (ยกเว้นวันหยุดราชการ)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
15 ส.ค. 66	1) จัดฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง เวลา 10.00 น. ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด ตามประกาศฯ / จัดทำประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2) ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ 3) จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4) ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อจัดทำระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ส่งข้อมูลทาง E-mail : senate_rmuti@hotmail.com)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
16 - 24 ส.ค. 66	หักทวงหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้กระทำได้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
24 ส.ค. - 1 ก.ย. 66	หักทวงหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้กระทำได้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
7 ก.ย. 66	ลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 09.00 - 15.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ นับคะแนนเลือกตั้ง ผ่านระบบประมวลผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live ของมหาวิทยาลัย เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
8 ก.ย. 66	รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดีเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งและนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ

